



Title :	ชมรมนักศึกษาชาวมุสลิม มฟล. จัดค่ายจุดประกายชีวิต เปิดใจแกะดำ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก	
Subject Heading 1 :		
Subject Heading 2 :		
Source :	ท้องถิ่นนิวส์	
Date :	ประจำปีที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๗	หน้า 8 (1)

ชมรมนักศึกษาชาวมุสลิม มฟล. จัดค่ายจุดประกายชีวิต เปิดใจแกะดำ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก



บางสังคม แกะดำมีชีวิตโคดเดี่ยวอยู่ในฝูงแกะขาว กลับกันในอีกสังคมหนึ่งแกะดำอาจเป็นสมาชิกหมู่มาก ส่วนแกะขาวกลายเป็นชนกลุ่มน้อย แต่นั่นไม่ควรเป็นมูลเหตุของการแบ่งชนชั้นว่าใครดีเหนือใคร หรือนำมาสร้างความแตกแยก เพราะที่สุดแล้ว ทั้งแกะขาวและแกะดำก็ต้องยืนอยู่บนโลกใบเดียวกัน ความเป็นพลเมืองเท่าเทียมกัน และต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน

ชมรมนักศึกษาชาวมุสลิม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดโครงการ “The Spark จุดประกายความฝัน นำชีวิต ด้วยอิสลาม” ครั้งที่ 6 ณ สวนเมฆารีสอร์ท อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา โดยในปีนี้ใช้หัวข้อการจัดกิจกรรมว่า “Survivor การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง” โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสัมพันธ์อันดี และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานระหว่างองค์กรนักศึกษาชาวมุสลิมในแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นสำคัญคือการปรับทัศนคติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ รวมถึงการสร้าง ความเข้าใจซึ่งกันและกัน ในสังคมที่มีวัฒนธรรมและความเชื่อหลากหลาย และต่อยอดไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคมวงกว้างต่อไป

นายอับลุมมิน ตอแลมา (มุมิน) หนุ่มชาวปัตตานี นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สำนักวิชาการจัดการ ในฐานะประธานชมรมนักศึกษาชาวมุสลิม มฟล. เล่าย้อนความถึงยุคเริ่มแรกที่มีชาวมุสลิมเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยถิ่นเมืองเหนือแห่งนี้ ว่าตอนนั้นมีเพียงไม่กี่คน ต้องอาศัยการปรับตัวและสร้างความเข้าใจอย่างมาก ทั้งตัวนักศึกษาชาวมุสลิมและทางมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการใช้ชีวิต วิถีปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลาม รวมถึงอาหารการกินที่มีข้อจำกัดอยู่บ้าง และเมื่อมีจำนวนนักศึกษาชาวมุสลิมเพิ่มมากขึ้น จึงได้ก่อตั้งเป็นชมรมขึ้นมาเพื่อเป็นกระบอกเสียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งเขากล่าวว่าบรรยากาศของ มฟล. มีความน่าอยู่ ผู้คนก็มีมิตรไมตรี จึงไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนัก ดิดขัดเพียงการร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอื่นไม่ได้เท่านั้น ซึ่งทุกฝ่ายก็มีความเข้าใจกันเป็นอย่างดี



Title :	ชมรมนักศึกษา ชาวมุสลิม มฟล. จัดค่ายจุดประกายชีวิต เปิดใจแกะดำ แลกส่วนที่ไม่แตกแยก
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ท้องถิ่นออนไลน์
Date :	ประจำชั้กันนี้วังเดือนมกราคม 2559. หน้า 8 (2)

“โครงการ The Spark ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 6 แล้ว ในปีนี้ใช้หัวข้อว่า Survivor โดยมีที่มาคือจากการที่มีกระแสข่าวในสังคม ทั้งในสื่อสารมวลชนและโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับเรื่องความแตกต่างกันของคนแต่ละความเชื่อ โดยเฉพาะเกี่ยวกับชาวมุสลิม ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกระแสข่าวค่อนข้างไปในทางลบ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญว่าจะทำยังไงให้คนรอบข้างเข้าใจในตัวเรา อาจมีจุดยืนที่ต่างกัน แต่ไม่ใช่สิ่งที่จะเอามาสร้างความแตกแยก โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อียลยาส วารีย์ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การใช้ชีวิตในสังคมที่แตกต่าง โดยอาจารย์ได้ตั้งคำถามกับพวกเรา

และช่วยกันหาคำตอบ เช่น จุดยืนของมุสลิมที่มีต่อสังคมปัจจุบันคืออะไร แล้วจะอย่างไรเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับสังคมรอบข้างที่เฝ้ามองเราอยู่ รวมถึงอัตลักษณ์ที่สำคัญของชาวมุสลิม เพื่อให้เราตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นใคร และจะอยู่ร่วมกันท่ามกลางความเชื่อที่แตกต่างอย่างสันติได้อย่างไร” นายอับดุลมุมิน กล่าว

นางสาวฟาฎาน ตามหามะ (ตัง) สาวตาคุมจากนราธิวาส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าประทับใจการร่วมไม่ร่วมมือของสมาชิกชมรมทุกคน ที่ตั้งใจจัดกิจกรรมนี้ให้ออกมาดีที่สุด และอีกช่วงหนึ่งคือการรับฟังบรรยายของอาจารย์อียลยาส ในเรื่อง “แกะดำ” เธอเปิดใจว่าตรงกับความรู้สึกของเธอในเวลานี้

“ในปัจจุบันหลายคนฟังข่าวแต่ไม่ได้ไตร่ตรอง และตัดสินบางคนให้กลายเป็นจำเลยสังคม กลายเป็นแกะดำโดยไม่ได้ทำผิดอะไร อยากให้เปิดใจมองว่าแม้เราจะยืนอยู่ในที่ไม่เหมือนกัน มีเป้าหมายแตกต่างกัน แต่แท้จริงแล้วแกะดำก็ยืนอยู่บนโลกใบนี้เหมือนกันกับทุกคน ไม่ได้อยู่ในโลกอื่น แต่เราคงไปเปลี่ยนความคิดของใครไม่ได้ การเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทำให้ได้ปรับทัศนคติหลายอย่าง เข้าใจตัวเองและสังคมรอบข้างมากขึ้น เราไม่ต้องไปคิดมากว่าใครจะมองเรายังไง แค่ว่าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด สังคมก็จะมองเห็นเองว่าแท้จริงเราเป็นอย่างไร ความดีจะเป็นเกราะคุ้มครองเราเอง” ฟาฎาน กล่าว

ด้าน นายพาเลซ ฮาแวย์ (อเล็ก) นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หนุ่มชานนราธิวาสคนนี้ทำหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ รับผิดชอบทำอาหารให้ชาวค่ายได้อิ่มหน้า เขาบอกว่าได้เห็นทุกคนได้กินอาหารดีๆ ก็รู้สึกมีความสุขแล้ว และสิ่งที่ประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรมก็คือการได้เห็นพี่น้องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้มาใช้ชีวิตร่วมกัน รู้สึกดีใจที่ได้รู้จักเพื่อนใหม่จากองค์กรนักศึกษามุสลิมทั้งจากภาคใต้ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ เช่น ม.สงขลานครินทร์ ม.มหาสารคาม ม.ขอนแก่น ม.กรุงเทพธนบุรี ม.ธรรมศาสตร์ และ ม.รามคำแหง นับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนักศึกษามุสลิมทั่วประเทศ

ส่วนรุ่นพี่ปี 4 จากจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กาหลง (กิฟ) นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม การสื่อสารและสารสนเทศ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่าการมาอยู่ไกลบ้าน หลายคนคงเจออุปสรรคที่แตกต่างไป ตอนแรกเขาเองก็เครียด แต่เมื่อได้เข้ามาอยู่ในชมรมนักศึกษามุสลิมก็รู้สึกอุ่นใจขึ้น เพราะตั้งแต่มาถึงเชียงรายก็จะมีรุ่นพี่ไปต้อนรับน้องใหม่จากท่ารถและสนามบิน คอยดูแลช่วยเหลืออย่างดี และให้คำปรึกษาในทุกด้าน ทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต ทำให้สามารถปรับตัวได้ดีขึ้น



Title :	ชมรมนักศึกษาชาวมุสลิม มฟล. จัดค่ายอาสาพัฒนาชีวิต เชิดโฉมเกษตรฯ แยกต่างแต่ไม่แตกแยก
Subject Heading 1.:	
Subject Heading 2.:	
Source :	ท้องถิ่นนิวส์
Date :	ประชาสัมพันธ์สิ่งแวดล้อมกรม 2559 หน้า 8 (3)

นอกจากนี้สมศักดิ์ยังเล่าถึงสิ่งที่เขาประทับใจในการเข้าร่วมกิจกรรม The Spark ว่าคือ การได้เห็นรอยยิ้มที่มีความสุขของเพื่อนร่วมค่ายที่มาจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะการได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการชมรมและการแก้ปัญหาต่างๆ ของชมรมนักศึกษามุสลิมของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งปัญหาที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

“สถาบันในภาคเหนือมีจำนวนนักศึกษามุสลิมน้อย ก็จะเจอปัญหาแบบหนึ่ง ภาคใต้มีจำนวนนักศึกษามุสลิมเยอะเกือบทั้งมหาวิทยาลัยก็จะเจอปัญหาอีกแบบหนึ่ง และมีบางมหาวิทยาลัยที่เพิ่งมีนักศึกษามุสลิม เพิ่งก่อตั้งชมรมขึ้นมาใหม่ เมื่อเราได้มาพูดคุยถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน ก็จะได้รู้ถึงปัญหาและวิธีแก้ไข รวมถึงการตั้งรับกับอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสม อย่างที่ มฟล. จะมีบางกิจกรรมที่นักศึกษามุสลิมทำไม่ได้ เช่น ในกิจกรรมอุ้มพระขึ้นดอย ที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนต้องเข้าร่วม เราสามารถเดินขึ้นดอยร่วมกับทุกคนได้ แต่พิธีบางอย่างที่ขัดต่อหลักศาสนาเราก็จะไม่ให้น้องทำ ซึ่งเราก็จะชี้แจงกับทางมหาวิทยาลัยและขออนุญาตไม่ทำกิจกรรมในบางส่วน ซึ่งทุกคนก็เข้าใจกันเป็นอย่างดี ความจริงแล้วกิจกรรม The Spark ไม่ได้จัดให้กับนักศึกษามุสลิมเข้าร่วมได้เท่านั้น บุคคลหรือนักศึกษาต่างศาสนิกก็สามารถเข้าร่วมได้ เพื่อจะได้เข้าไปเห็นมุมมองการทำงานของชาวมุสลิม เพื่อที่เราจะได้เข้าใจกันปลงกันมากขึ้น” สมศักดิ์ กล่าวปิดท้าย